

CÔ GIÁO NGUYỄN THỊ HÀ – TẤM GƯƠNG GIÁO VIÊN TIÊU BIỂU THÁNG 11/2021

Tháng 11 là khoảng thời gian ý nghĩa với các thầy cô giáo bởi thầy và trò đều thi đua dạy tốt – học tốt hướng tới chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Bên cạnh những thầy cô giáo dày dặn kinh nghiệm, đội ngũ giáo viên trẻ của trường THCS Lê Quý Đôn luôn ý thức và hiểu rõ trách nhiệm của bản thân, chính là không ngừng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng tốt những nhu cầu tất yếu của sự đổi mới giáo dục. Một trong số đó chính là cô giáo Nguyễn Thị Hà – một tấm gương giáo viên trẻ nổi bật với sự năng động, nhiệt tình và tinh thần cầu thị.



Dù còn trẻ nhưng cô giáo Hà luôn lấy đó làm lợi thế để phấn đấu trong công việc. Chính sức trẻ ấy đã giúp cô có được sự đánh giá cao của đồng nghiệp trong việc hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Về công tác chuyên môn, trong tháng 11, cô giáo Nguyễn Thị Hà đã hoàn thành tốt chuyên đề cấp Quận môn Công nghệ lớp 6, nhận được nhiều phản hồi tích cực từ đồng nghiệp cũng như sự đánh giá của cán bộ, chuyên viên Phòng Giáo dục & Đào tạo Quận Long Biên. Bên cạnh đó, cô giáo còn luôn có trách nhiệm với những nhiệm vụ được giao. Là nhóm trưởng nhóm khoa học tự nhiên, cô Hà nhiệt tình, giúp đỡ các thành viên trong tổ, nhóm chuyên môn, đảm đương tốt các công việc của nhóm chuyên môn cũng như sẵn sàng hỗ trợ trong các hoạt động của nhà trường.



Về công tác chủ nhiệm, cô luôn chủ động và thấu hiểu từng học sinh của lớp. Cô lựa chọn khảo sát từng đối tượng học sinh để có phương pháp giáo dục phù hợp. Cô Hà tâm niệm một nguyên tắc: Xây dựng được cán bộ lớp chất lượng, tích cực, có trách nhiệm chính là chìa khóa để xây dựng được tập thể lớp

đoàn kết và học tốt. Cô giáo luôn đôn đốc, quan tâm đến sự phát triển tâm lí học sinh, đưa ra lời khen ngợi cũng như nhắc nhở kịp thời nếu học sinh có vi phạm. Đối với cô Nguyễn Thị Hà, việc tích cực và sáng tạo trong quản lí lớp chủ nhiệm cũng cần đi liền với việc phối hợp nhịp nhàng giữa nhà trường – gia đình. Lớp 6A3 do cô Nguyễn Thị Hà làm chủ nhiệm luôn được đánh giá cao trong các hoạt động, phong trào chung của nhà trường. Đây cũng chính là một tập thể đoàn kết, biết yêu thương nhau và luôn để lại ấn tượng tốt cho bất kì ai từng tiếp xúc.

Mọi nỗ lực của cô Hà đều đáng được trân trọng. Đây chính là tấm gương sáng để chúng ta học tập. Tôi tin rằng, không chỉ riêng tôi mà có lẽ bất kỳ ai từng có cơ hội tiếp xúc và làm việc với cô giáo Nguyễn Thị Hà đều cảm nhận được năng lượng tích cực, sự nhiệt thành đủ khiến người khác cảm mến ấy!